

ĐOẠN TUYỆT NÀNG ĐI (Thương Người Không Thương 2)



Tempo = 96

[Ngâm]

Em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút chốc cô đơn. Tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say ! Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Tình người tàn phai như thuốc trên môi mà anh đâu có hay !! [Vào nhạc] Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi? Anh níu em về bên anh, nhưng trái ngang vỡ tan vỡ tan thật rồi ! Giấc mộng hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bủa vây [ây]. Thẹn thùng nhìn em quay gót, đi mãi... Anh đứng chết lặng trong mưa ! Dù rằng bên em đã có ai. Nhưng nơi đây .. anh vẫn còn chờ ! Ngọt ngào em trao chẳng thấy ?! Nhưng chỉ toàn chua cay !! Cố xóa những phút giây, ngày mà bên nhau bao ước thề !! RÁP Cố bước đi . Lặng thầm tìm lại em hôm qua. Mặn nồng ta trao cùng nhau vun đắp giờ còn lại gì ở đời ta Anh muốn mình lại bên nhau, tiếng cười vui như ngày đầu ... Giá như ta không gặp nhau thì giờ chẳng phải đau đớn như này đâu ... Và rồi anh biết, bên cạnh em giờ này đã có một ai. Thuốc trên môi, anh vừa đốt, giờ cũng đã chột phai .. Anh nhặt lại bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ ... Em lại về đây thêm một lần nữa, điều đó chỉ thấy ở trong mơ !!! Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không cầu từ biệt ... Sóng gió kẻ vai để tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt ... Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa đá Anh ở lại còn người ra đi cùng với gấm lụa xa hoa ..

Thẹn thùng nhìn em quay ...

thề !!

Bóng em khuất xa dần chốn đây . Gió mây kéo em về nơi ấy Một mình ngồi lệ ướt dưới cánh hiên nhà với trăng !! Sương đêm lạnh hiu con tim anh thờ than !!!

Thẹn thùng nhìn em quay

[ca lại đoạn có dấu S và xuống dấu CoDa là hết . Thêm 16 bar nhạc]

Sheet Đoạn tuyệt nàng đi, file .PDF

"Em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút chốc cô đơn"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đoạn tuyệt nàng đi của tác giả Phát Huy T4 đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đoạn tuyệt nàng đi

- Tác giả: Phát Huy T4

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/18887-doan-tuyet-nang-di>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

* Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com